

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๕
<p>๑.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะได้รับการอบรม สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการที่ดี และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน โดยทำงานอย่างมีความสุข</p>	<p>-ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมในวันที่ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ วัดบ้านเกาะ นายเจน วรรณบวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เป็นประธานการเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบต.บ้านเกาะ จำนวน ๕๐ คน การอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน ทำงานอย่างไรให้มีความสุข วิทยากรบรรยาย ได้อาราธนา พระ ดร. พระครูสุตกิจวรคุณ(พระมหาบุญหลาย รัตน์สันเทียะ) รองเจ้าอาวาสวัดทองกลาง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา</p>
<p>๒.โครงการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ และบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมป้องกันต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน</p>	<p>ดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รูปแบบ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น ผู้บริหารร่วมกิจกรรมถ่ายภาพแสดงเจตจำนงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต รวมถึง การติดประกาศ,การจัดทำบอร์ด การประชาสัมพันธ์ ข้อความทางเว็บไซต์หน่วยงาน</p>

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๓.โครงการวันสำคัญทางศาสนา เช่น โครงการถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๕	เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น วัดในพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ และยังทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง เกิดความสำนึก ความซาบซึ้ง และเกิดแนวความคิดในการปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา โดยเฉพาะในชีวิตประจำวันต่อไป	ดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบต. บ้านเกาะ ร่วมกับหน่วยงานภายในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนบึงพญาปราบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขยายได้ ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแก่วัดบ้านเกาะ และวัดสระบัว เกลือ่นและร่วมถวายภัตตาหารเพลแก่ภิกษุสงฆ์ดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบต. บ้านเกาะ ร่วมกับหน่วยงานภายในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนบึงพญาปราบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขยายได้ ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแก่วัดบ้านเกาะ และวัดสระบัว เกลือ่นและร่วมถวายภัตตาหารเพลแก่ภิกษุสงฆ์
๔.กิจกรรมจัดทำหรือปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการยื่นคำขออนุญาตดำเนินการต่างๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ดำเนินกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ตามคำสั่งที่ ๒๗๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้คณะทำงานมีหน้าที่ สืบค้น และปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะซึ่งเป็นกระบวนการหลักที่ ก.พ.ร. กำหนดและกระบวนการที่เกิดขึ้นตามข้อบัญญัติ และคณะทำงานได้จัดทำ ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน ๕๖ คู่มือพร้อมได้รายงานและนำประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ประชาชนใช้บริการต่อไป

โครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๕.กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ	เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ปลูกฝังจิตสำนึก มีอุดมการณ์ ได้ช่วยเหลือสังคม ชุมชน ช่วยขัดเกลาจิตใจของให้มีความเมตตา กรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	ดำเนินกิจกรรม ตลอดทั้งปี ได้แก่ ทำความสะอาดวัดในพื้นที่ วัดสระบัวเกลื่อน และวัดบ้านเกาะ เป็นการเก็บกวาดสถานที่บูชาสาธารณะ และการร่วมแรงงานร่วมใจ เพื่อปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่างๆ ของวัด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การดำเนินการตามแผนงานสร้างเสริมคุณธรรมฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการประชาชนมีคุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค

ปัจจัยสนับสนุน

๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

๒. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ

ปัญหาอุปสรรค

๑. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะแผนสร้างเสริมคุณธรรมฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนป้องกันการทุจริต

๒. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนงานสร้างเสริมคุณธรรมฯ

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับการปรับปรุงแผนงานสร้างเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑.๑ กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมและจรรยาของผู้บริหาร และข้าราชการ รวมทั้งพนักงานจ้าง

๑.๒ พิจารณาสันับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้มากกว่านี้

๑.๓ จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลติดต่อ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวกาญจนา แทนงาม)

นิติกร

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕